

Số: 52 /BC-UBND

Hoàng lương, ngày 18 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình triển khai thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn xã Hoàng Lương giai đoạn 2021 -2023

Thực hiện Công văn số 1223/UBND-TCKH ngày 09 tháng 5 năm 2023 của UBND huyện Hiệp Hòa về việc Tình hình triển khai thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn xã Hoàng Lương giai đoạn 2021 -2023;

Chủ tịch UBND xã Hoàng Lương báo cáo kết quả tổng hợp như sau:

Hoàng Lương là một xã trung du, có vị trí địa lý nằm ở phía Bắc huyện Hiệp Hòa, xã có tổng diện tích tự nhiên 434,7ha, trong đó có 263 ha đất nông nghiệp trồng cây hàng năm. Toàn xã có 6.700 nhân khẩu được phân bổ làm 06 thôn. Tình hình kinh tế xã hội của nhân dân trong xã phát triển, thu nhập bình quân đầu người đạt 42,6triệu đồng/người/năm.

Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện và các phòng ban chuyên môn của huyện Hiệp Hòa, sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã, sự phối hợp của các tổ chức chính trị, sự hưởng ứng của nhân dân, cơ cấu kinh tế của xã có nhiều thay đổi. Trên địa bàn xã có 04 doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 06/7/2021 của UBND huyện Hiệp Hòa về triển khai nghị Quyết số 105 Nghị quyết số 105-NQ-TU ngày 28/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch 293/KH-UBND ngày 26/6/2021 của UBND tỉnh về Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025. UBND xã Hoàng Lương đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, quan tâm hỗ trợ giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực đơn vị quản lý.

Trong bối cảnh tình hình chung, các doanh nghiệp cơ bản đều khó khăn trong việc huy động nguồn vốn, giải phóng đầu ra của đơn vị, dẫn đến tình trạng trì trệ trong sản xuất, mở rộng đầu tư, tinh giản lao động dư thừa. Có doanh

nghiệp thành lập nhưng không hoạt động. Nhu cầu về vốn đối với các doanh nghiệp là thiết yếu cơ bản.

Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn ngân sách địa phương còn hạn chế, chủ yếu hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước bổ sung cân đối, trong giai đoạn từ năm 2021 -2023, UBND xã Hoàng Lương chưa bố trí và chưa có nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn.

Để kịp thời hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn xã, UBND xã Hoàng Lương đề nghị Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, UBND huyện Hiệp Hòa tiếp tục quan tâm, xem xét hỗ trợ bố trí kinh phí để UBND xã có nguồn hỗ trợ các doanh nghiệp theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 24/01/2021 về việc ban hành đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nói chung, địa bàn xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa nói riêng.

Chủ tịch UBND xã Hoàng Lương báo cáo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hiệp Hòa theo quy định./.

Nơi nhận:

- Phòng TCKH huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Dương